

TẦM NHÌN của THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT về ĐÔ THỊ ĐẠI HỌC



↳ SƠN HÀ



Thủ tướng Võ Văn Kiệt và các Phó Thủ tướng Phan Văn Khải, Nguyễn Khánh, Trần Đức Lương cùng chủ trì hội nghị về việc quy hoạch đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc, năm 1994.



Xây dựng cơ sở hạ tầng của ĐHQGHN tại khu vực Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, giai đoạn 1995 - 1998.

Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội

Là người đã đề xuất và ký Nghị định thành lập ĐHQGHN và ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh, Thủ tướng Võ Văn Kiệt xác định đây sẽ là hệ thống giáo dục quy mô lớn nhất với tầm cỡ thành phố đại học.

GS.VS Đào Trọng Thi, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Giám đốc ĐHQGHN giai đoạn 2001-2007 nói: "Vào những năm cuối thế kỷ 20, các tập đoàn kinh tế lớn của Nhà nước được coi là những "quả đấm thép" của nền kinh tế, là đầu tàu để dẫn dắt nền kinh tế và toàn xã hội đi lên. Và Thủ tướng Võ Văn Kiệt nhìn nhận giáo dục cũng cần những "quả đấm" như thế, với ĐHQGHN và ĐHQG TP. Hồ Chí Minh được ví von như hai "quả đấm thép" của nền giáo dục đổi mới".

Theo GS.TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, ĐHQGHN, việc thành lập hai đại học quốc gia thể hiện "tư duy đột phá" trong lĩnh vực giáo dục của Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Ông nhớ lại, những năm 80, hệ thống giáo dục vẫn theo mô hình Xô Viết, các trường đại học chủ yếu được chuyên ngành hóa như Điện, Mỏ, Thủy lợi, Nông nghiệp. "Ngành nghề gì đào tạo kỹ sư, cử nhân ngành nghề ấy, một hệ thống giáo dục phục vụ cho nền kinh



Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm và làm việc với ĐHQGHN, năm 2000.



GS.VS Nguyễn Văn Đạo - Giám đốc đầu tiên của ĐHQGHN đến thăm và tặng bức ảnh Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm và làm việc với ĐHQGHN vào năm 2000.



Khu vực Xuân Thủy nhìn từ ĐHQGHN năm 2000

tế kế hoạch hóa lao động. Học sinh ra trường đều có danh sách đưa lên, khi đó là Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phân phối công việc", GS.TSKH Vũ Minh Giang nói.

Từ khi đổi mới, bắt đầu nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hệ thống cũ bộc lộ nhiều hạn chế do không thể phân bổ sinh viên theo hạng ngạch như trước. Bố trí việc làm bị động, không đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực trình độ cao của các cơ sở kinh tế. Thủ tướng Võ Văn Kiệt khi đó nhận thức cần phải xây dựng một tổ chức giáo dục đại học mới, tiên tiến hơn, hiện đại hơn, bắt kịp với xu thế thế giới.

Tháng 12/1993, ông ký Nghị định thành lập ĐHQGHN, trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại 3 trường đại học lớn ở Hà Nội: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I và Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Thủ tướng xác định đây sẽ là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ đa ngành, một

hệ thống giáo dục quy mô nhất từ trước đến nay với tầm cỡ "thành phố đại học".

Năm 1995, Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký tiếp Nghị định thành lập ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh. Năm 1997, khi làm việc tại đây, ông chỉ đạo: "Đào tạo phải gắn liền với nhu cầu xã hội, với thực tế sản xuất, với các khu vực trọng điểm về kinh tế, với đặc thù địa phương và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cũng như phải gắn liền với sự bảo tồn về bản sắc dân tộc, bảo tồn tự nhiên và bảo vệ môi sinh, môi trường...".

GS.VS Đào Trọng Thi nói: "Mô hình đại học quốc gia khi đó còn mới và rất lạ lẫm đối với Việt Nam. Trong quá trình thực hiện, còn nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí có ý kiến phản đối "ngay trong đội ngũ những người triển khai thực hiện".

Nhưng Thủ tướng đã thể hiện sự quyết đoán và một trong những ví dụ tiêu biểu là việc ông giao quyền tự chủ cho hai đại học quốc gia. Nhiều chuyên gia ví đây như một thứ "khoán 10" trong giáo dục đại học, khởi



Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc đang dần hình thành như đúng kỳ vọng của Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

nguồn cho chính sách tự chủ đại học được thực hiện rộng rãi ngày nay.

Trước đây, các trường đều chịu chỉ đạo trực tiếp, phải thực thi quyết định ở trên đưa xuống mà không được tự quyết những vấn đề quan trọng, liên quan đến sự phát triển của mình, kể cả về chuyên môn lẫn quản lý, tài chính. Tuy nhiên, Thủ tướng Võ Văn Kiệt bày tỏ ủng hộ tuyệt đối việc giao quyền tự chủ. Nhờ vậy, ĐHQGHN khi đó có một số khác biệt mang tính đặc trưng. Về chuyên môn là đa ngành, đa lĩnh vực. Về nhiệm vụ là đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng cao và trình độ cao. Về đầu tư là được Nhà nước ưu tiên về cơ sở vật chất, đội ngũ và được giao cơ chế tự chủ.

"Khi đó nguồn lực của ta rất hạn chế, nếu đầu tư dàn trải thì không hiệu quả, không đủ sức để tạo ra đột phá mạnh mẽ, nên các đại học quốc gia được ưu tiên đầu tư trọng điểm về cơ sở vật chất, về đội ngũ, cán bộ giảng dạy", GS.VS Đào Trọng Thi nhớ lại. Vì có quyền quyết định trong hoạt động chuyên môn, quản lý, tuyển dụng, bố trí cán bộ, hai đại học quốc gia tránh được cơ chế quản lý hành chính công kênh, phức tạp ở các cơ sở giáo dục đại học khác.

Biểu tượng của việc này là Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã trao cho ĐHQGHN con dấu hình Quốc huy.

"Thủ tướng đã nghiên cứu rất nhiều văn bản, sau đó tìm những quy định về quyền hạn của Thủ tướng và đi đến quyết định đó. Đây là quyết định gây nhiều tranh cãi vì dấu Quốc huy chỉ dành cho cơ quan lý nhà nước, không thể là trường đại học", GS.VS Đào Trọng Thi nói.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng Võ Văn Kiệt, con dấu hình Quốc huy là thể hiện cho quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và với vai trò được công nhận và khẳng định bởi người đứng đầu Chính phủ. Sau này, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh cũng được trao con dấu này.

GS.TSKH Vũ Minh Giang đánh giá, nhờ có những chính sách, quy chế hoạt động mang tính đột phá, hai đại học quốc gia đã mạnh dạn đưa nhiều lĩnh vực mới trên thế giới về để nghiên cứu, giảng dạy, tiêu biểu như Công nghệ nano. Đại học quốc gia cũng tham gia vào tổ chức đại học trên thế giới, trở thành thành viên của nhiều cộng đồng nghiên cứu uy tín. Từ năm 1993 đến nay, hai đại học quốc gia trở thành nòng cốt của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, thực hiện rất nhiều trọng trách của đất nước.

"Những thành tựu này có sự nỗ lực của hai đại học quốc gia, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhưng không thể không nhắc đến dấu ấn rất đậm nét của Thủ tướng Võ Văn Kiệt", GS.TSKH Vũ Minh Giang nói.

Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đúc kết: "Bất cứ một chủ trương nào mà coi là đúng thì cũng phải có thời gian kiểm nghiệm. Quyết định thành lập ĐHQGHN và ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh đã được hơn 12 năm. Tới nay, nói chung chúng ta có đủ cơ sở để khẳng định đó là chủ trương đúng".

"Đô thị đại học" đầu tiên của Việt Nam tại Hòa Lạc ngày nay cũng mang dấu ấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt. GS.VS Nguyễn Văn Đạo, nguyên Giám đốc ĐHQGHN từng kể: Vào một ngày chủ nhật, Thủ tướng đã đi thị sát các địa điểm có thể xây dựng ĐHQGHN. Tuy nhiên, khi đến một nơi, do không được thông báo trước nên cổng thường trực không mở. Thủ tướng và cả đoàn tùy tùng đã leo qua hàng rào để vào quan sát khu đất. Sau nhiều ngày suy tính về tương lai của một đại học lớn, Thủ tướng quyết định dành cho ĐHQGHN một khu đất đẹp, rộng 1.000ha tại Hòa Lạc.

"Khi đó, có những cán bộ thắc mắc sao lại đi xa vậy?

Song, bây giờ mọi người đều nhận ra sự sáng suốt của việc lựa chọn địa điểm này: ĐHQG phải có môi trường sinh hoạt rộng thoáng, phải đáp ứng cho nhu cầu phát triển của cả trăm năm sau, phải xứng đáng là một đại học lớn trong khu vực và trên thế giới", trích lời GS.VS Nguyễn Văn Đạo.

Cũng trong hồi ký của mình, GS.VS Nguyễn Văn Đạo nói, chủ trương tổ chức, sắp xếp lại mạng lưới các trường đại học và cao đẳng, xây dựng đại học quốc gia đã được đặt ra từ lâu và được bàn nhiều lần, ở nhiều cấp, nhưng trong một thời gian dài không triển khai được. Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng đại học quốc gia với những ý tưởng mới về một nền giáo dục đại học.

"Sự ra đời của hai đại học quốc gia là mốc đổi mới sâu sắc trong cơ cấu hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên xuất hiện loại trường đại học đa lĩnh vực có quyền tự chủ cao trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam", GS Nguyễn Văn Đạo viết trong hồi ký.



Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ Cơ quan ĐHQGHN đã thực hiện nghi lễ dâng hoa trước tượng Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Bức tượng do Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long - quê hương của Thủ tướng Võ Văn Kiệt trao tặng ĐHQGHN nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về việc thành lập ĐHQGHN (1993 - 2023).

